

ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จากต้นสังกัดเดิมไปสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2

นำเสนอเมื่อ : 17 พ.ย. 2560

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7366 ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
และเงินอื่นที่เกี่ยวข้องของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากส่วนราชการต้นสังกัดเดิมมาตั้งจ่ายในสำนักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
และรับย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/วศก๖๖



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และเงินอื่นที่เกี่ยวข้องของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากส่วนราชการต้นสังกัดเดิมมาตั้งจ่ายในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ และรับย้าย
และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (ครั้งที่ ๒)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ที่ ๒๙/๒๕๖๐ และที่ ๓๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ตามคำสั่งที่อ้างถึง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค ได้มีคำสั่งตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และเงินอื่นที่เกี่ยวข้องของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งตั้งไว้สำหรับตำแหน่งที่เกลี่ยจากส่วนราชการสังกัดเดิมมาตั้งจ่ายในสำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ และคำสั่งรับย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ครั้งที่ ๒) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตแจ้งผู้มีรายชื่อตามคำสั่งที่อ้างถึง มอบหมายงาน
ในตำแหน่งหน้าที่เดิมให้เรียบร้อย และเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามสังกัดใหม่ ส่งตัวข้าราชการดังกล่าววันใดแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒
โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๐๙๔
โทรสาร. ๐ ๒๖๘๒ ๙๓๙๑

ที่มา [สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ](#) วันศุกร์ ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560